

SUMMERLAND MŨI NÉ



SUMMERLAND - ĐÔ THỊ GIẢI TRÍ

Mũi Né Summerland là dự án tiên phong phát triển theo mô hình đô thị - giải trí "all-inclusive", đáp ứng mọi nhu cầu lưu trú, du lịch, giải trí của du khách chỉ trong một điểm đến tại trung tâm thành phố biển Phan Thiết. Bên cạnh sân khấu nhạc nước Summerland Mirage Show, công viên ánh sáng đa tương tác, Mũi Né Summerland còn tích hợp nhiều tiện ích hiện đại cũng sắp sửa triển khai trong thời gian tới như công viên tương tác đa thể hệ Summer Ocean Park, clubhouse, nhà hàng ngoài trời, tuyến phố đi bộ Summer Walking Street dài 2.000m - nơi quy tụ hàng loạt thương hiệu thời trang nổi tiếng, nhà hàng, bar-club cùng vô số các hoạt động giải trí, lễ hội đa sắc màu... Trong tương lai không xa, Mũi Né Summerland sẽ sớm trở thành "tọa độ" giải trí và kinh doanh thương mại sầm uất tại trung tâm TP Phan Thiết.



HATA - WE DO WHAT

Cùng với đội ngũ chuyên nghiệp về cây xanh của chúng tôi, HATA đã cung cấp, thi công và bảo dưỡng cho dự án này. Hàng trăm mét vuông cây hoa bụi, cùng với cây bóng mát, chúng tôi đã phủ xanh và tô điểm cho cảnh quan nơi này thêm tươi mát. Cùng xem qua một số hình ảnh mà HATA đã thi công ở đây.



Cảnh quan khu nhà mẫu



Trang thái đô



Cảnh quan dãy nhà phố đang trong quá trình hoàn thiện



Cảnh quan dãy nhà phố



Cảnh quan được phủ cỏ và cây xanh mượt



Dự án trồng rất nhiều loại hoa bụi đủ màu sắc, làm tăng nhịp điệu và sự sinh động cho không gian. Với kinh nghiệm từ việc chọn cây, kỹ thuật trồng và chăm sóc của HATA, các loại hoa bụi luôn được phát triển ở mức độ tốt nhất.



Cây hồng lộc trồng bồn hoa, siêu hoa và xanh mượt



Cây xanh trồng tiểu cảnh artwork



Hàng cây chà là trồng dọc các tuyến đường



Nhân viên của HATA đang chăm sóc thảm cỏ



Summerland là một trong những dự án được CĐT Hưng Lộc Phát chăm chút về mặt thiết kế, đảm bảo công năng sử dụng đồng thời mang tính thẩm mỹ cao sẽ mang lại cho quý khách hàng cảm giác hài lòng. Chính vì thế HATA cũng chăm chút tỉ mỉ cho từng cây xanh ở đây, để tạo ra một không gian tuyệt vời nhất cho khách hàng.